

## THƯ GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

Lời đầu tiên, thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin gửi lời chào trân trọng đến Quý cổ đông và nhà đầu tư đã đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian vừa qua.

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid 19 bùng phát tại nhiều địa phương với tốc độ lây nhiễm nhanh và mạnh, nên Hội đồng quản trị Công ty buộc phải tạm hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐTN 2021”) nhằm đảm bảo an toàn cho Quý cổ đông và tuân thủ các quy định an toàn phòng, chống Covid của Chính Phủ.

Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rõ Quý cổ công quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của tập đoàn để vững tin vào quyết định đầu tư của quý vị, chính vì vậy, bằng thư này, chúng tôi xin gửi đến Quý cổ đông những thông tin cập nhật về hoạt động của công ty.

Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

- Ngành chăn nuôi: Dự kiến đến cuối năm 2021 thì tập đoàn sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống chuồng trại để sẵn sàng cho năm 2022 triển khai nuôi 15.000 heo nái sinh sản và 300.000 heo thịt xuất chuồng mỗi năm.
- Ngành cây ăn trái: Tập đoàn sẽ đầu tư duy trì khoảng 10.000 hecta trồng các loại cây, gồm chuối và các loại cây ăn trái khác. Riêng cây chuối, tại thời điểm này tập đoàn đã cơ bản đầu tư trồng hoàn thiện được 5.000 hecta tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Dự kiến năng suất thu hoạch chuối bình quân từ năm 2022 sẽ đạt 50 tấn/hecta.
- Định hướng của Công ty là tập trung hai ngành chủ lực nêu trên, đồng thời cũng duy trì một số ngành nghề phụ trợ khác để tận dụng lợi thế về nguyên vật liệu sản xuất.

Đến nay, việc tái cơ cấu tài chính Công ty đã hoàn thành về cơ bản, theo đó, tình hình nợ của tập đoàn đã giảm đáng kể. Hiện chỉ còn chủ yếu khoản nợ trái phiếu BIDV, tập đoàn đã có kế hoạch thanh lý một số tài sản không tạo ra lợi nhuận, tập trung thu hồi nợ từ các bên liên quan và sử dụng dòng tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn tất trả nợ trái phiếu này trước cuối năm 2025.

Trên đây là tổng quan các thông tin cơ bản của Công ty hiện nay. Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và 18 tỉnh phía Nam đều đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chi thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do đó, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến cho đến khi các tỉnh thành chấm dứt việc giãn cách xã hội thì Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐTN 2021 (dự kiến vào tháng 9 năm 2021) để Công ty có cơ hội được tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với Quý cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty trân trọng cảm ơn tất cả sự quan tâm, tìm hiểu, và đặc biệt là niềm tin của Quý cổ đông dành cho Công ty trong suốt thời gian dài vừa qua. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho Quý cổ đông và mong muốn tiếp tục là lựa chọn của Quý cổ đông trong thời gian tới.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**